

ภาคผนวก ค

หนังสือแจ้งให้ความช่วยเหลือผู้ยากลำบาก



ศธ.0521.4.01/พิเศษ30

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.8 ไปรษณีย์ขุนทะเล
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

6 ธันวาคม 2550

เรื่อง การช่วยเหลือสวัสดิการสำหรับผู้ยากลำบาก

เรียน

ตามที่วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทำการสำรวจผู้ยากลำบากที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการสวัสดิการชุมชนในเขต อำเภอไชยา ตามการมอบหมายจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น วิทยาลัยฯจึงขอแจ้งให้ ทราบว่าขณะนี้โครงการนำร่องบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอของไชยา สามารถดำเนินการ ได้แล้ว โดยมีสำนักงานเครือข่ายอยู่ในบริเวณวัดศรีเวียง ตำบลเวียง อำเภอไชยา และได้เปิดรับสมาชิกกองทุน สวัสดิการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา

ในส่วนของท่านซึ่งได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ยากลำบากจากการสำรวจไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริหาร เครือข่าย จะได้หาทางช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ โดยการช่วยเหลือนั้นจะเน้นการช่วยเหลือที่ยั่งยืนให้ท่าน และผู้ยากลำบากคนอื่นๆสามารถรับสวัสดิการตลอดชีวิต คณะกรรมการบริหารเครือข่ายจึงกำหนดการช่วยเหลือให้ ท่านเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน อำเภอไชยา ด้วยการออกค่าใช้จ่ายเงินสะสมรายเดือน เดือนละ 50 บาท เป็น เวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 300 บาทให้กับท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านมีสิทธิรับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ส่วน สวัสดิการอื่นๆตลอดจนเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

อย่างไรก็ตามการมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากกองทุนฯไปตลอดชีวิตได้นั้น ท่านจะต้องรักษา สมาชิกภาพตามข้อบังคับเครือข่าย โดยท่านจะต้องส่งเงินออมรายเดือนด้วยตัวท่านเองตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป และหากท่านต้องการได้รับสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น ท่านสามารถส่งเงินสะสมรายเดือนที่เพิ่มขึ้นได้ โดยจ่ายสมทบ เพิ่มเติมจากส่วนที่ได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนที่แจ้งไว้ก่อนแล้ว

หนังสือฉบับนี้เป็น การแจ้งการช่วยเหลือ วิธีการในการช่วยเหลือ และสิทธิของท่าน หากท่าน ประสงค์จะรับความช่วยเหลือ ขอให้กรอกใบสมัคร และส่งคืนภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสอรัฐ มากบุญ)

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

โทร./โทรสาร 0-7735-5454